

Nghĩa Thành, ngày 23 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch 262/CV-PGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của phòng Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022 – 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-MNHB ngày 10/10/2022 của trường mầm non Hoa Bưởi Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Nay, trường mầm non Hoa Bưởi báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý và dạy học”, đội ngũ giáo viên đã tạo được nhiều kết quả trong đổi mới phương pháp dạy, học của giáo viên và học sinh. Đồng thời tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực trong tổ chức dạy học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả các phương tiện đồ dùng dạy học để học sinh sử dụng đạt hiệu quả cao trong học tập.

Trong năm qua, đơn vị đã phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm ở cấp cơ sở và lựa chọn đề tài đề nghị thẩm định trên.

Tổ chức và tham gia phong trào, các hội thi cấp trường và cấp thành phố, cấp tỉnh; các phong trào hoạt động chuyên môn được duy trì thường xuyên trong đơn vị, các phong trào do ngành và địa phương các cấp phát động.

Tổ chức các hoạt động cho các cháu tham gia trong các ngày lễ lớn, các hội thi dành cho bậc học mầm non.

Thực hiện tốt kế hoạch tự kiểm tra trong đơn vị, phát huy tốt vai trò tổ trưởng chuyên môn và các đoàn thể trong việc triển khai phát động phong trào thi đua.

Thực hiện phong trào tự kiểm tra, tự đánh giá theo tiêu chuẩn của ngành học.

2. Phát triển trường lớp, tỷ lệ huy động trẻ

a. Về quy mô:

- Số lượng học sinh:

Tổng số lớp: 10 lớp, với tổng số trẻ là 287 cháu học sinh; trong đó: Khối Mầm (3-4 tuổi) 03 lớp/78 cháu, Khối Chồi (4-5 tuổi) 03 lớp/103 cháu, Khối Lá (5-6 tuổi) 04 lớp/106 cháu.

- Về đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên

Tổng số CB-GV-NV là: 30 người. Trong đó:

+ CBQL: 3 người (01 hiệu trưởng, 02 phó hiệu trưởng). Trình độ: CBQL: Thạc sĩ: 01; Đại học 02:

+ Giáo viên: 20 người. Trình độ: Đại học 17; cao đẳng 01; trung cấp: 02

+ Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 18/20 – đạt 90%. Trong đó trên chuẩn 17/20- đạt 85%

+ Nhân viên: 07 người. Trong đó, NV kế toán: 01 người; NV bảo vệ: 01 người; NV y tế: 01 người; NV nấu ăn: 04 người

Trình độ NV: Đại học: 01; trung cấp: 01:

Nhà trường thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên.

Thực hiện có hiệu quả quy chế chuyên môn, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, mạnh dạn đấu tranh phòng chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường.

Đội ngũ giáo viên tâm huyết với công việc, yêu nghề mến trẻ. Mỗi giáo viên có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng và ứng dụng vào thực tiễn công việc có hiệu quả. Trong năm học không có viên chức vi phạm đạo đức nhà giáo hay bị xử lý kỷ luật.

*** Công tác tham mưu trong việc quy hoạch phát triển trường, lớp, giành quỹ đất cho giáo dục mầm non:**

Nhà trường thực hiện công tác tham mưu các cấp xây dựng, sửa chữa lại cơ sở vật chất ở địa điểm mới (Tổ 10 - phường Nghĩa Thành - Gia Nghĩa - Đắk Nông)

- Về chương trình dạy học

Nhà trường triển khai thực hiện đúng tiến độ chương trình GDMN theo Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT, đảm bảo đúng, đủ 35 tuần thực học.

100% các lớp 5 tuổi thực hiện nghiêm túc Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

Các nhóm, lớp được tổ chức thực hiện các hoạt động theo phân phối chương trình của từng độ tuổi. Có biện pháp theo dõi, đánh giá mục tiêu giáo dục, sự phát triển của trẻ sát với tình hình thực tế.

3. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi trên địa bàn

Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%

Tỷ lệ huy động trẻ 3-5 tuổi đến trường đạt trên 83%

Năm học 2022-2023, phường Nghĩa thành được UBND thành phố Gia Nghĩa công nhận duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục.

4. Chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, được khám phá tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục theo lứa tuổi. Có biện pháp tác động phục hồi khi trẻ có nguy cơ suy dinh dưỡng.

Nhà trường thường xuyên chỉ đạo đội ngũ giáo viên, nhân viên làm tốt công tác xây dựng môi trường học tập gần gũi, thân thiện, an toàn cho trẻ.

- Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, đạt tỷ lệ như sau:

+ Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng:

Trẻ phát triển bình thường về cân nặng: 283/287 cháu - đạt 98,6%

Trẻ phát triển bình thường về chiều cao: 283/287 đạt 98,6%

Trẻ duy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 04 cháu chiếm tỷ lệ 1,4%.

Trẻ duy dinh dưỡng thể thấp còi: 04 cháu chiếm tỷ lệ 1,4%

Trẻ thừa cân: 10 trẻ - chiếm 3,4%

Kết quả khám sức khỏe: Đa số các cháu phát triển bình thường.

+ Chất lượng giáo dục:

Trẻ đảm bảo an toàn trên tất cả các lĩnh vực đạt 100%

Cụ thể ở các lĩnh vực:

Lĩnh vực phát triển thể chất đạt: 255 cháu – đạt 88,9%

Lĩnh vực phát triển nhận thức đạt: 251 cháu – đạt 87,5%

Lĩnh vực phát triển tình cảm – xã hội đạt: 251 cháu – đạt 87,5%

Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ tỷ đạt: 251 cháu – đạt 87,5%

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ đạt: 254 cháu – đạt 88,5%

Tỷ lệ các cháu đi học chuyên cần là: 95%

Qua quá trình thi đua học tập, các cháu đạt các danh hiệu khen thưởng trong năm học như sau: Bé ngoan: 233 cháu - đạt 81%. Trong đó, Bé chăm ngoan: 131 cháu – đạt 57%;

5. Chất lượng tổ chức bán trú

Nhà trường nghiêm túc thực hiện các quy định về vệ sinh ATTP, có đầy đủ các điều kiện để đảm bảo tổ chức bếp ăn bán trú cho các cháu.

100% cháu (287 cháu) được ăn ở bán trú tại trường.

Trong năm học qua, không có trường hợp học sinh nào bị ngộ độc thực phẩm, cũng như không có sơ suất gì trong công tác chăm nuôi các cháu.

Trường tổ chức cân đo kiểm tra sức khỏe các cháu theo từng quý, khám sức khỏe đạt 01 lần/năm.

Kết quả công tác chăm sóc nuôi dưỡng đạt như sau: (Mục 4)

6. Về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

Diện tích khuôn viên nhà trường 2.252 m²/284 trẻ đạt 7.9m²/trẻ chưa đạt chuẩn quy định.

100% đồ dùng đồ chơi trong lớp được nhà trường phối hợp CMHS trang bị cho các cháu học tập.

Có sân trường được lát gạch và sân bê tông cho các cháu vui chơi, có thiết bị đồ chơi ngoài trời. Nhưng chưa được phong phú, đa dạng.

Danh mục đồ dùng đồ chơi ngoài trời tối thiểu đạt trên 5 loại.

Tổng số phòng học hiện có: 10 phòng. Trong đó: phòng cấp 4: 04 phòng; phòng kiên cố: 06 phòng.

Có văn phòng, phòng làm việc cho Ban giám hiệu, nhân viên; có bếp ăn tập thể. Nhưng chưa đảm bảo diện tích.

100% đồ dùng đồ chơi trong lớp được nhà trường phối hợp CMHS trang bị cho các cháu học tập.

Sân chơi cho trẻ có đủ thiết bị vui chơi tối thiểu.

7. Phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ bản đảm bảo đủ về số lượng và cơ cấu tổ chức được phân công hợp lý (số lượng được nêu ở mục 2)

Nhà trường thường xuyên thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên.

Thực hiện có hiệu quả quy chế chuyên môn, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, mạnh dạn đấu tranh phòng chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường. Đội ngũ tâm huyết với công việc, yêu nghề mến trẻ. Mỗi giáo viên có kế hoạch tự

học, tự bồi dưỡng và ứng dụng vào thực tiễn có hiệu quả. Trong năm học không có viên chức bị vi phạm đạo đức nhà giáo và xử bị lý kỷ luật.

8. Công tác quản lý

a. Tổ chức việc thực hiện chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và cơ cấu tổ chức

100% cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Tích cực học tập, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh chống bệnh thành tích, quan liêu, tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không CB-GV-NV nào vi phạm về phẩm chất, đạo đức nhà giáo.

Nhà trường có Chi bộ đảng được chia tách và thành lập sinh hoạt độc lập từ năm 2003. Hiện nay, có 14 đảng viên, 100% đảng viên là nữ.

Năm 2022: Chi bộ được phân loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Có 03 đảng viên là viên chức được đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong đó có 01 đảng viên được phân loại hoàn thành xuất sắc tiêu biểu; 11 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên sinh hoạt độc lập và hoạt động theo Điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của các đoàn thể.

b. Về thực hiện pháp chế

Nhà trường triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật Nhà nước, hệ thống các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của địa phương, thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến truyền thông giáo dục theo quy định.

Thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống cháy nổ, công tác kiểm tra đánh giá làm tốt công tác quản lý các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn phụ trách theo quy định của pháp luật không để xảy ra mất an toàn cho trẻ;

Thực hiện nghiêm túc 3 nội dung công khai, đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp, báo cáo kịp thời đầy đủ, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương, phối hợp với các đoàn thể trong công tác huy động trẻ đến trường theo chủ trương của Nhà nước về công tác phổ cập GDMN.

Công tác thu chi tài chính có đầy đủ chứng từ, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí. Được kế toán trường báo cáo thanh toán, quyết toán kịp thời, hồ sơ sổ sách lưu trữ theo quy định. Các chế độ chính sách giải quyết kịp thời, đúng đối tượng. Thực hiện

quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Thông tư 36 ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT (công khai chất lượng giáo dục, công khai tài chính và điều kiện chất lượng CSVC). Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường.

c. Thực hiện kế hoạch

Xây dựng kịp thời kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn dựa trên cơ sở thực tiễn và đặc điểm tình hình của đơn vị. Triển khai chỉ đạo và cụ thể hoá các loại kế hoạch theo yêu cầu, nhiệm vụ của ngành của trường và của địa phương. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng bộ máy nhà trường vững mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, công tác huy động, phối hợp các nguồn lực trong và ngoài nhà trường.

Thực hiện đầy đủ các kế hoạch hoạt động khác theo kế hoạch được kiến thực hiện trong năm học.

Nhà trường tham mưu phòng GD&ĐT đề phòng có cơ sở tiếp tục tham mưu cấp trên ban hành các Nghị quyết, các chủ trương đầu tư cho GDMN tại cơ sở trường MN Hoa Bưởi.

d. Kết quả công tác thi đua

Công tác thi đua thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong bình xét, thúc đẩy các thành viên tích cực tham gia các hoạt động thi đua. Tổ chức đăng ký đầu năm học theo quy định.

Tổ chức chăm sóc kiến kinh nghiệm ở cấp cơ sở, lựa chọn chọn đề tài đề nghị thẩm định cấp thành phố và cấp tỉnh đạt 06 đề tài.

Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ, phát huy vai trò tổ trưởng chuyên môn và các đoàn thể trong việc triển khai phát động phong trào thi đua.

Thực hiện việc theo dõi để kiểm tra tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá viên chức hàng năm

- Kết quả thi đua Đối với CB-GV-NV như sau:

Nhà trường tổ chức tốt các Hội thi cấp trường và tham gia thi cấp thành phố, tỉnh:

Tham gia Hội thi “Giáo viên tài năng” cấp thành phố đạt giải nhất.

Tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh đạt 04/04 giáo viên. Trong đó có 01 giáo viên đạt giải xuất sắc.

Nhà trường tổ chức khảo sát tay nghề đối với 100% giáo viên đứng lớp: tổng số 20 tiết; loại giỏi đạt 15 tiết, loại khá đạt 05 tiết.

Công tác kiểm tra hồ sơ sổ sách được tổ chức hàng tháng, kết quả: hồ sơ giáo viên thường xuyên được duy trì sạch đẹp, chất lượng chuyên môn tốt.

- *Kết quả xét đề nghị khen thưởng cuối năm học 2022-2023:*

+ Đề nghị xét đối với tập thể nhà trường:

Đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2022-2023.

+ Đối với cá nhân:

Xét đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: 01 giáo viên có thành tích xuất sắc.

Xét đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen: 01 đoàn viên lao động có thành tích xuất sắc. Đề nghị LĐLĐ thành phố Gia Nghĩa khen thưởng: 02 đoàn viên lao động có thành tích xuất sắc.

Xét đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đạt: 21/26 người - tỷ lệ 80,8%

Xét đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đạt: 03 người – tỷ lệ 14,3%/ tổng số LĐTT.

9. Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

Thực hiện công tác xã hội hóa để xây dựng môi trường giáo dục, cảnh quan sư phạm đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường. Trong năm học này nhà trường đã được CMHS quyên góp trang bị cho các cháu bộ loa máy mới + sửa chữa bộ loa máy cũ để phục vụ âm thanh cho hoạt động ngoài trời trị giá 45.525.000 đồng (*Bốn mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng*)

Cha mẹ học sinh tặng hiện vật cho các lớp sử dụng đạt: 07 chiếc Tivi cho 07 lớp trị giá 65.051.000 đồng (*Sáu mươi lăm triệu không trăm năm mươi một ngàn đồng*)

CMHS tự trang bị đồ dùng phục vụ dạy học cho các lớp đạt hơn: 62.000.000 đồng (*Sáu mươi hai triệu đồng*)

11. Việc thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Nhà trường tiếp tục đưa vào hoạt động chuyên môn thường xuyên đối chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm”, tổ chức thực thường xuyên trong chương trình dạy học.

Các tổ khối tổ chức hoạt động dạy chuyên đề ở cơ sở đạt hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả nổi bật

Năm học 2022-2023, là năm học mà nhà trường tiếp tục xây dựng các kế hoạch hoạt động theo chương trình GDMN quy định tại Thông tư 51/TT-BGDĐT phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị và địa phương.

Nhà trường có đội ngũ nhà giáo năng động, sáng tạo; được sự giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp; của ngành Giáo dục & đào tạo và các bậc phụ huynh trong toàn trường. Đã giúp cho nhà trường thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Mặc dù, cơ sở vật chất xuống cấp nhiều nhưng đơn vị đã tham gia nhiều Hội thi cấp tỉnh, thành phố đạt kết quả cao.

Duy trì được chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ hiệu quả. Trẻ đến lớp ngoan ngoãn, lễ phép, có ý thức trong bảo vệ môi trường lớp học, ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi công cộng, lễ phép với mọi người.

2. Hạn chế:

Cơ sở vật chất của nhà trường xuống cấp, công tác xây dựng ở cơ sở mới đang trong quá trình thi công chưa đưa vào sử dụng ảnh hưởng đến chất lượng các Hội thi liên quan đến cơ sở vật chất và cảnh quan môi trường của nhà trường.

Nhà trường có 02 giáo viên sắp đến tuổi nghỉ hưu chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo.

3. Các biện pháp thực hiện trong thời gian tới

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của ngành đề ra.

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ.

Tiếp tục tham mưu phát triển cơ sở vật chất của nhà trường sớm về địa điểm mới theo chủ trương của địa phương, duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia theo quy định tại Thông tư 19/2018/BGDĐT.

Làm tốt công tác xây dựng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo đối với giáo viên đứng lớp.

III. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT

Qua kết quả nêu trên kính mong cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, ngành GD&ĐT các cấp, quý phụ huynh tiếp tục quan tâm để phát triển sự nghiệp GDMN cho đơn vị.

Quan tâm phát triển cơ sở vật chất cho nhà trường, sớm đưa trường về địa điểm mới để các cháu có môi trường học tập vui chơi được khang trang hiện đại hơn.

Quan tâm để làm tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh cho trẻ, khám chữa bệnh cho các cháu để hạn chế các bệnh thường gặp như sâu răng, các bệnh về tai, mũi - họng, viêm Amydan và vận động CMHS thực hiện tốt công tác phục hồi trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân và hạn chế trẻ bị thừa cân trong thời gian nghỉ hè. Cũng như quan tâm tới mọi mặt để phát triển toàn diện GDMN của đơn vị.

Trên đây là một số nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường mầm non Hoa Bưởi.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Tp Gia Nghĩa(b/c);
- UBND phường Nghĩa Thành(b/c);
- Ban ĐD CMHS;
- Lưu VT, HSNT.

HIỆU TRƯỞNG

